

# LỄ CHÚA GIÁNG SINH

**Thánh lễ Rạng Đông ngày 25 tháng 12 năm 2024**

**Bài đọc 1**            Is 62,11-12

*Kìa ơn cứu độ người đang tới.*

**Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.**

Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất :  
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on : Kìa ơn cứu độ người đang tới.  
Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,  
và thành tích đi ngay trước mặt.  
Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”,  
là “những người được Đức Chúa cứu chuộc”.  
Còn người sẽ được gọi là “Cô gái đất chồng”,  
là “Thành không bị bỏ”.

**Đó là lời Chúa.**

**Đáp ca :**    Tv 96,1 và 6.11-12

**Đáp : Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi vì Chúa đã giáng  
trần cứu độ chúng ta.**

Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải  
đảo ! Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang  
Người. ( Đ.. )

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.  
Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng tưởng nhớ Thánh Danh mà  
dâng lời cảm tạ. ( Đ.. )

**Bài đọc 2**            Tt 3,4-7

*Vì thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta.*

**Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.**

Anh thân mến, khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái  
của Người, Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công  
chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh

và đời mới do Thánh Thần thực hiện. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.

**Đó là lời Chúa.**

**Tung hô Tin Mừng**      Lc 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ha-lê-lui-a.

**Tin Mừng**      Lc 2,15-20

*Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi.*

**✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.**

Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

**Đó là lời Chúa.**